



# ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

# SWU WEEKLY



มศว-สว.กรุงเทพ ร่วมใจลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550

ฉบับที่ 0 0 0 1

# เลือดทา-แดง รับน้องใหม่

## “งานปฐมนิเทศ-ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์” มศว จัดใหญ่สง่างาม



## ซื้อหุ้น รับสิทธิ์

### เสื้อเหลือง 70บาท!!!!

กระแสเสื้อเหลืองมาแรง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว เอาใจสมาชิก เพราะงานนี้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มศว จำกัด ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2550 เรื่อง กำหนดเวลาให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ซื้อหุ้นสหกรณ์ตั้งแต่ 50 หุ้น หรือ 500 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์ซื้อเสื้อที่ระลึกในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา ได้ 1 ตัว ในราคา 70 บาท สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ซื้อหุ้นและเสื้อได้ 1 ครั้ง โดยเสื้อที่ระลึกจะเปิดให้จำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายน นี้ หรือจนกว่าเสื้อจะหมด สนใจติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ โทร 5683-4



## มศว-รพ.กรุงเทพ ร่วมใจลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ศ. ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย ผศ.บพ.เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำทีมคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ”

### มศว จับมือ เซ็นทรัล ซิตี้

ปัจจุบันตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเติบโตและได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเห็นได้ชัด จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันการออกแบบแฟชั่นไทยให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญในแง่ของความสามารถที่จะผลิตนักศึกษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการริเริ่มสร้างสรรค์งานออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับ



## ระดมนิสิต ร่วมงานระดับชาติ 1,600 คน



ประสาร ทิระวิทย์ พนักงานขับรถยนต์ประจำสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์มศว อายุ 49 ปี ได้เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทลูกจ้าง ประจำปี 2549 อันเป็นรางวัลเกียรติยศครุฑทองคำ โดยเข้ารับรางวัลอันน่าภูมิใจนี้ทำเนียบรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เมื่อเร็วๆ นี้



### สวนพฤกษศาสตร์ มีพันธุ์ไม้หายากจำนวนมาก พร้อม...ให้เยี่ยมชม



### สอบตรงรอบ 3

ผลการรับสมัครสอบนิสิตป.ตรี ปี1 รอบ3 ที่ผ่านมา โดยใช้คะแนน O-net หรือ A-net ใน 11 สาขานั้น มีนักเรียนมาสมัครกว่า 2,000 คน ทว่า มศว รับได้เพียง 300คนเท่านั้น

## วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครแล้ว

มศว จัดแถลงข่าวการเปิดรับสมัครนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มศว ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประสานมิตร (ตึก 3) โดยมีรองศาสตราจารย์พัทธ์ ศุภเศรษฐศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม เป็นประธาน

### ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน

เข้าฟังคอนเสิร์ตฐานข้อมูล SAGE Journals Online (ครอบคลุมทุกสาขาวิชา) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ณ ห้องฟ็อกอสม 102 สำนักหอสมุดกลาง มศว ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. - 12.00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ pimol@swu.ac.th หรือ โทร. 5386



### เลือดทา-แดง

จากความเชื่อมั่นว่า นิสิตคือหัวใจสำคัญของความเป็นมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในทุกด้าน โดยกำหนดให้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2550 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2550 ณ มศว องค์กรฯ จังหวัดนครนายก โดยงานนี้มีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยรศ.สุมาลี เหลืองสกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นประธานโครงการ พร้อมด้วยฝ่ายกองกิจการนิสิต นำโดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางปริดา อ้วนล้ำ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ นิสิตเพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาลังคม คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ คณะทั้ง 13 คณะกองคลัง สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักบริหารกิจการหอพัก วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ศูนย์-สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่งและความปลอดภัย ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาคุณภาพมนุษย์ ศูนย์กีฬา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต 12 คณะ งานกิจกรรมนิสิต และ 17 ชมรม

งานนี้จัดขึ้นเพื่อทำให้นิสิตใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัย มีความภูมิใจและมั่นใจในการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกทั้งนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องจะได้มีโอกาสรู้จักและรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นเลือดสีเทา-แดงอย่างสง่างามและเข้มขัน นอกจากนี้ยังได้มีการนำโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์มาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อให้นิสิตใหม่เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์นิสิต ใน 8 ประการ ดังนี้ คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ ภูากาลเทศะ เยี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ และเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาศักยภาพแก่นิสิตในชั้นปีที่ 1 อันจะเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาศักยภาพนิสิตในกิจกรรมและรูปแบบอื่นอันหลากหลายในช่วงที่ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยจนกว่าจะจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

### มศว - SW.กรุงเทพ

ศ. ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว พร้อมด้วย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำทีมคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม

พิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยผู้บริหาร นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อติสรฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พินิจ จารุสมบัติ ร่วมด้วยนายสุธรรม แสงประทุม และอาจารย์กวาง รอบคอบ ศิษย์เก่า มศว และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) มศว เมื่อเร็ว ๆ นี้

### ระดม นิสิต

ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 24 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยจากนานาชาติทั่วโลก โดยมีนักกีฬากว่า 8,500 คน จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 170 ประเทศ ระหว่างวันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2550 โดยมีบริษัท ซีเอ็ม ออธกาในเซอร์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในนามของคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิด พิธีการแสดงให้เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีเปิดในวันที่ 8 สิงหาคม และพิธีปิดในวันที่ 18 สิงหาคม ณ สนามราชมังคลาภิเษกสถาน

ในการนี้ นักศึกษา มศว เข้าร่วมด้วยจำนวน 1,600 คน ซึ่งทางคณะกรรมการได้ลงความเห็นว่าจะประสงค์ที่จะรับอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมการกีฬาสำคัญระดับชาติในครั้งนี้ โดยเฉพาะในพิธีเปิดและพิธีปิดที่จะจัดให้มีขึ้นในวันและเวลาดังกล่าว กล่าวคือ ต้องการรับนักศึกษาอาสาสมัครจาก มศว จำนวน 100 คน ในพิธีเปิดระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2550 และพิธีปิดในช่วงระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2550 ทั้งในส่วนของการแสดงและการเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมนี้ หากนักศึกษาอาสาสมัครท่านใดสนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บ.ซีเอ็ม ออธกาในเซอร์ จำกัด (มหาชน) คุณนวรรตน์ โพธิ์โพธิ์ โทร. 0-2559-0505 ต่อ 133

### วิทยาลัยนวัตกรรรมฯ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแถลงข่าวการเปิดรับสมัครนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประสานมิตร (ตึก 3) โดยมีรองศาสตราจารย์พทุทธิ สุมาเสฐศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม เป็นประธาน วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมเกิดขึ้นโดยดำริของอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญและบทบาทของสื่อและเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้น สังคมไทยเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้ มศว ในฐานะที่เป็นสถาบัน

ทันกับวิถีชีวิตในสังคมโลกหลังสมัยใหม่รองศาสตราจารย์พทุทธิ สุมาเสฐศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม เปิดเผยว่า "ต้องยอมรับว่าสื่อสมัยใหม่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น การที่ มศว ตัดสินใจเปิดวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมขึ้นนี้ก็เพราะเห็นว่าสื่อทั้งหลายในปัจจุบันล้วนมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นวัยนักศึกษาซึ่งเชื่อว่าวิชาที่วิทยาลัยนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยให้นิสิตสามารถนำความรู้ไปเพื่อประกอบธุรกิจของตนเองหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง"

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมได้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนไว้ทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการจัดการธุรกิจโซเชียล และวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย แต่ในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2550 ปีแรกนี้เปิดหลักสูตรวิชาเอกการจัดการธุรกิจโซเชียล และวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเสริมว่า "หลักสูตรที่เปิดนั้นมั่นใจว่านิสิตที่จบแล้วจะมีงานทำแน่นอนเพราะเป็นคิดหลักสูตรมาจากพื้นฐานความเป็นจริงที่ นำเอาศาสตร์ทั้ง 3 ศาสตร์มารวมกัน คือ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนิเทศศาสตร์" โดย 2 หลักสูตรแรกคือวิชาเอกการจัดการธุรกิจโซเชียล และวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ที่เปิดสอนนี้รับนักศึกษาได้สาขาละ 50 คน และนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาคือวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวท.บ. ปีถัดไปจะเปิดใน 3 สาขาเพื่อให้ครบทั้ง 5 สาขานั้น นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วย และขณะนี้ก็มีความร่วมมือกับบริษัททันตขนาดด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อมั่นว่าวิทยาลัยนี้จะพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคง" รศ.พทุทธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม กล่าวทิ้งท้าย

### สวนพฤกษศาสตร์

รายงานจากศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ มศว องค์กรฯ กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์พฤกษศาสตร์พร้อมเปิดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการแก่นิสิตและคณะบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีความรักและความสนใจในความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้หายาก พืชพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีใครปลูกในระดับสวยงามต่างๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์แห่งนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพืชที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนทางพฤกษศาสตร์ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งฝึกงาน การวิจัยจะสร้างองค์ความรู้

ในการหาสายพันธุ์แปลกใหม่หรือวิธีการเพาะเลี้ยงที่ถูกต้องมาให้เกษตรกรปลูกจำหน่าย รวมทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถาบันการศึกษาทุกระดับและเป็นไปตามเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ได้ที่ มศว องค์กรฯ จ.นครนายก โทร. 037-322-620 หรือ 0-6894-2626 และ www.swu.ac.th/bot

### มศว จับมือ เซ็นทรัล

ในการนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จึงเล็งเห็นคุณประโยชน์ดังกล่าวจึงจัดเวทีที่พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนทางด้านนวัตกรรมการออกแบบได้แสดงศักยภาพของตนเอง โดย มศว ได้ร่วมกับบริษัทสรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด (ห้างเซ็นทรัล ซิดลม) โดย Central Y Club จัดโครงการ Thailand Student FashionProject Award 2007 หรือโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาแฟชั่นแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3 ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและเป็นสะพานเพื่อการรวมตัวนักศึกษาออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ขึ้นในประเทศไทย

สำหรับหัวข้อการประกวดในครั้งนี้กำหนดให้ในหัวข้อ Long Live the King เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษา 80 พรรษา ในปีนี้ โดยให้แนวคิดในทุกๆ เรื่องที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรมาประยุกต์เข้ากับนวัตกรรมการออกแบบแฟชั่นดังกล่าว นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วประเทศทั้งสิ้น 17 สถาบัน

การประกวดนวัตกรรมการออกแบบรุ่นใหม่ในปีนี้ กำหนดแบ่งหัวข้อประเภทการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเครื่องนุ่งห่ม ประเภทเครื่องประดับ และประเภทเครื่องตกแต่ง

ผู้ชนะโครงการจะได้รับรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณทั้ง 3 ประเภทอย่างสมเกียรติในภาคภูมิ นักศึกษาผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงชัยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาแฟชั่นและอัญมณี ชั้น 8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

**ติดต่อลงโฆษณาและลงข่าวประชาสัมพันธ์**  
ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว  
โทร 0-2664-1000 ต่อ 5797 หรือ 5666

**Calendar WEEKLY**

**วันอังคาร**  
22 พ.ค. 50 - 25 พ.ค. 50 อสม: ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตรอาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มศว ติดต่อ 0-2204-2528

**วันพุธ**  
23 พ.ค. 50 อสม: การฝึกพัฒนาจิตสองสุภาพเป็นเลิศ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง ติดต่อ 5438

**วันพฤหัสบดี**  
24 พ.ค. 50 อสม: โครงการอบรมหลักสูตรด้าน Animation & Multimedia ศูนย์บริการวิชาการ มศว อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเมืองฯ ชั้น 2 0-2259-2525

**วันศุกร์**  
25 พ.ค. 50 ประชุมการประชุมกลุ่มเสวนา Art and Culture Forum ประจำปี 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเมืองฯ

**วันเสาร์**  
อสม: คณะสังคมศาสตร์ จัดอบรมฝึกปฏิบัติ (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8 คณะสังคมศาสตร์ ติดต่อ 0-2664-1000 ต่อ 5501-2

**วันอาทิตย์**  
อสม: อบรมภาษาอังกฤษ อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ ติดต่อ 6251

**วันจันทร์**  
อสม: เรียบแผนภาพฯ คนตรีไทย จัดดอกไม้ แกะสลัก กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ติดต่อ 5087 / 5163



พ.ศ. อำนวย เย็นสบาย ประธานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม บรรยายเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยกับเยาวชนเพื่อความต้องการพิเศษและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ในวันมหาวิภาลัยฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้



บรรยากาศอบอุ่นภายในงานวันปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ปี 2550 ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรใหม่ 118 คน จับมือกันร้องเพลง "เราคือ... ผู้สร้างสสว" ณ ชมพุกษริสอริก จ. นครนายก



ชมรมผู้สูงอายุ รุ่งแสงแสง เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เอื้องในวันมหาวิภาลัยศึกษาผ่านา



ชาว มศว ร่วมงานวันมหาวิภาลัยฯ ในปีนี้ 58 โดยเข้าร่วมพิธีสภโภชพระพุทธรูปกวราวรี : ศรีนครินทรวิโรฒ ณ มศว องค์กรฯ



กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำร่องการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปของ competency ในโรงเรียนกวดวิชานาน" เมืองพิทยา จ.ชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้



คณะครูมหาวิภาลัยราชภัฏ ลำปาง เข้าเยี่ยมชมกิจการของสำนักหอสมุดกลาง มศวโดยมี ผศ. บงนารถ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางให้การต้อนรับ